



THÔNG BÁO CẤP THỜI

19 Tháng Tám, 2024

Liên Lạc: Fran Bangert / (714) 834-4059

Francine.Bangert@ocwr.ocgov.com

CƠ QUAN THÂU HỒI CHẤT THẢI & TÁI TẠO OC HỢP TÁC VỚI TRUNG TÂM GIẢI TRÍ DISNEYLAND THÀNH CÔNG TRONG SỰ KIỆN THÂU HỒI CÁC CHẤT THẢI NGUY HẠI

QUẬN CAM, CA (19 Tháng Tám, 2024) – Cơ Quan Thâu Hồi Chất Thải & Tái Tạo OC hân hạnh thông báo đã thành công trong việc hợp tác với Trung Tâm Giải Trí Disneyland Resort trong việc tổ chức một Sự Kiện Thâu Hồi Chất Thải Gia Dụng Nguy Hại được tổ chức vào ngày 30 Tháng Năm, 2024, tại Anaheim. Sự kiện này nhằm mục đích cung cấp cho các thành viên nghệ sĩ và nhân viên của Trung Tâm Giải Trí Disneyland Resort với một phương cách tiện lợi và an toàn thải hồi các vật liệu chất thải gia dụng nguy hại.

Trong sự kiện này, Cơ Quan Thâu Hồi Chất Thải & Tái Tạo OC, yểm trợ bởi Cơ Quan Bảo Tồn Quận Cam và Trung Tâm Giải Trí Disneyland Resort, thâu hồi một cách đầy ấn tượng tổng cộng hơn 5,000 lbs chất thải gia dụng nguy hại và 1,218 lbs chất thải điện tử. Sáng kiến này nhấn mạnh sự cam kết của chúng tôi đối với việc quản lý môi trường và phúc lợi cộng đồng bằng cách bảo đảm các vật liệu nguy hại được thải hồi một cách có trách nhiệm. Các vật liệu gia dụng nguy hại phế thải bao gồm các loại như sơn cũ, pin điện, các chất thải điện tử, đòi hỏi phải được thải hồi một cách đặc biệt vì lý do an toàn.

Cơ Quan Thâu Hồi Chất Thải & Tái Tạo OC tiếp tục khuyến khích các cư dân Quận Cam tham dự các sự kiện trong tương lai và thải hồi các vật liệu nguy hại một cách có trách nhiệm. Trung Tâm Thâu Hồi Chất Thải Nguy Hại mở cửa cho cư dân từ Thứ Ba đến Thứ Bảy, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại bốn địa điểm trên toàn quận.

Các Trung Tâm Thâu Hồi Chất Thải Nguy Hại

- Anaheim Collection Center-- 1071 N. Blue Gum Street, 92806

- Huntington Beach Collection Center— Hiện tại đóng cửa để canh tân
- Irvine Collection Center-- 6411 Oak Canyon, 92618
- San Juan Capistrano Collection Center-- 32250 Avenida La Pata, 92675

Về Cơ Quan Thu Hồi Chất Thải & Tái Tạo OC (OCWR)

OCWR phục vụ Quận hạt về những nhu cầu phế thải rác hữu cơ qua các dịch vụ thu hồi rác rưởi, điều hành các bãi rác công cộng, bảo vệ môi trường, đầu tư vào các doanh nghiệp năng lượng sạch và quảng bá việc tái tạo để bảo vệ một cộng đồng an toàn và khỏe mạnh cho những thế hệ hiện tại và tương lai. Cơ quan quản trị một trong những hệ thống xử lý rác hữu cơ đứng đầu toàn quốc, phục vụ cư dân và các doanh nghiệp của 34 thành phố và khu vực tự trị của Quận hạt. Ba bãi rác của OCWR phản ánh một hệ thống kỹ năng bảo vệ môi trường thượng hạng.

Muốn biết thêm thông tin về các phương cách thải hồi các chất thải gia dụng nguy hại và các sự kiện trong tương lai, xin vào trang mạng chúng tôi tại www.OCLandfill.com.

###